

ตารางมอบหมายภารกิจ

ที่	มอบหมายหน่วยงาน/ดำเนินการตามภารกิจ
๑.	<p>- ดำเนินมาตรการปราบปราม (เก็บใหญ่) กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ</p> <p>๑) โครงการชลประทาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง ดำเนินการในพื้นที่คลองสาธารณะ อ่างเก็บน้ำ หรือแหล่งน้ำอื่นในความรับผิดชอบ</p> <p>๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการในพื้นที่ ลำคลอง หนองน้ำ สระ ในความรับผิดชอบ ภายใต้กำกับของอำเภอ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ตรวจสอบในทุกพื้นที่และดำเนินการตามพื้นที่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมาย</p>
๒.	<p>- ดำเนินมาตรการ (เก็บเล็ก) ในบริเวณแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยงในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นกิจวัตรประจำและต่อเนื่อง</p> <p>๑) อำเภอ กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ กำหนดเป็นวาระสำคัญ</p> <p>๒) โครงการชลประทาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง ลงพื้นที่ติดตามอย่างต่อเนื่องหากพบว่ามีผักตบชวา/วัชพืชจำนวนมาก และเกินศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงานให้ประสาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ</p> <p>๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ออกสำรวจในทุกพื้นที่แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>
๓.	<p>การบูรณาการและการสร้างจิตนิก</p> <p>๑) กำหนดกิจกรรม/แผนงานโครงการ การสร้างจิตสำนึก รักษาแหล่งน้ำให้สะอาด ประกอบด้วยหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง - โครงการชลประทานระยอง - สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง - อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง <p>๒) การนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ศึกษาการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์แทนการนำไปทิ้ง เช่น การทำผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้จากผักตบชวา การทำปุ๋ย ผลิตภัณฑ์จักสาน เป็นต้น โดยประสานการดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.	<p>การดำเนินการตามข้อ ๑. ให้ดำเนินการในลักษณะการบูรณาการทั้งด้านวิธีการ งบประมาณ และกำหนดคน โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ในระดับต่างๆ และให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง กำหนดเป้าหมายการดำเนินการในแหล่งฟื้นฟูและให้เห็นเป็นรูปธรรม</p>

แบบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้ตกขอบและวิชาชีพในแหล่งน้ำทั่วประเทศที่ทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ส่วนราชการ/หน่วยงาน

ที่	การดำเนินการ	พื้นที่ดำเนินการ	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ

หมายเหตุ : ให้นำรายงานผลการดำเนินการ ทุกวันที่ ๔ ของทุกๆ เดือน